

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดลูกกลามรุนแรงในพื้นที่บริการสาธารณสุข กทม. ไม่สามารถควบคุม

โรคระบาดได้ทันทั่วทั้งที่ / ขาดแคลนอาหารและยา และการคมนาคมยากลำบาก

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน กิ่ง lock down หรือ lock down

เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
<p>สอท./สภญ. ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งกับคนไทยในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแกนนำคนไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นที่ สอท. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยมี ออท. เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยเป็นองค์ประกอบ - ประสานงานกับทีมประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กทม. อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ และรายงานให้กระทรวงฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง - ประสานงานกับกระทรวงอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการเดินทางเข้าไทยจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคระบาดรุนแรง 	
<p>สำรองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สอท. จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นตามรายการที่จัดทำไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการติดเชื้อ โดยเฉพาะ หน้ากากอนามัย ยาฆ่าเชื้อ และยารักษาโรค โดยส่งให้สถานที่ เพื่อแจกจ่ายให้คนไทย และ จนท. สอท. ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. สอท. 2. สกม. ณ นครปูซาน 3. วัดไทย 3 แห่ง 4. องค์กรอิสระ กทม. ดูแลคนไทย - ประสานงานหาโรงพยาบาลสำรอง / แพทย์ไทยที่พร้อมให้บริการออนไลน์ปัญหาสุขภาพระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน 	<p>ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 สอท. ได้เคยจะจัดส่งของใช้จำเป็นให้แก่ องค์กรอิสระ กทม. ซึ่งองค์กรอิสระส่วนใหญ่แจ้งว่าไม่มีที่เก็บของ สอท. จึงได้มอบเงินสนับสนุนให้ องค์กรจัดซื้อของใช้ที่จำเป็นตามความเหมาะสม</p>

<p>ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถเดินทางไปพำนักกับเพื่อน/ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลับประเทศไทย (ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ได้)</p>	<p>1. ประกาศช่องทางการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดรุนแรงของรัฐบาล กต. และมาตรการเดินทางเข้าไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก ได้แก่ 1) Facebook (ผู้ติดตามประมาณ 143,000 คน) ที่ https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySeoul 2) Twitter (ผู้ติดตามประมาณ 8,500 คน) ที่ https://twitter.com/ThailandinROK 3) Instagram (ผู้ติดตามประมาณ 400 คน) https://www.instagram.com/thaifestkorea/ 4) Line (ID: rteconsularseoul) <ul style="list-style-type: none"> - แบนลิงค์เว็บไซต์ของ สอท. หรือกระทรวงฯ ในทุกโพสต์เพื่อรับรองว่า เป็นข่าวสารจริง - เช่าพื้นที่โฆษณา (Ad) ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดรุนแรงของรัฐบาล กต. และมาตรการเดินทางเข้าไทยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง <p>2. ช่องทางการติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบ Chatbot มาเชื่อมกับ Facebook Instagram และ Line ของ สอท. เพื่อตอบคำถาม และให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดรุนแรงของรัฐบาล กต. และมาตรการเดินทางเข้าไทยอย่างรวดเร็วและเป็นอัตโนมัติ - ในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฏในระบบ Chatbot หรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ และอีเมล ดังนี้ <p>โทรศัพท์ +82-2-790-2955 / +82-2-795-0095 / +82-2-795-3098 หรือ +82-2-795-3253</p> <p>อีเมล : rteconsular@gmail.com rteseoulmedia@gmail.com</p> <p>3. จัดหาหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติม เพื่อให้บริการตอบคำถามคนไทยที่เดือดร้อน</p>	
---	--	--

<p>ประสานกับรัฐบาล ท้องถิ่น เพื่อขอทราบ แนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และ สิ่งบรรเทาทุกข์ ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหา ให้แก่ผู้ประสบภัย (โดยเฉพาะกรณีคนไทย ที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกระทรวงการต่างประเทศ กต. / ศูนย์ป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข กต. เพื่อสอบถามมาตรการแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ และการเข้ารักษาพยาบาล อาทิ รัฐบาล กต. จะออกค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ติดเชื้อต่างชาติหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่พำนักใน กต. อย่างผิดกฎหมาย รวมทั้ง การอนุญาตเคลื่อนย้ายคนไทยจากบริเวณติดเชื่อไปยังพื้นที่อื่น หรือกลับประเทศไทย - ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดรูปแบบ cluster ในพื้นที่เฉพาะ สอท. จะประสานงานกับศูนย์ป้องกันโรคท้องถิ่น เพื่อสอบถามจำนวนคนไทยที่ติดเชื้อ และ/หรืออยู่ในระหว่างการรักษา - ขอความร่วมมือ สนง. แรงงาน / โซล ติดตามสถานะของแรงงานไทย (EPS) ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด - ประสานงานกับวัดไทยและองค์กรอิสระ กต. เพื่อจัดซื้อของใช้จำเป็น หรือให้เงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้อของใช้จำเป็น 	
<p>หารือ กับกระทรวงฯ เกี่ยวกับช่วยเหลือคน ชาติตน</p>	<p>สอท. พิจารณาจัดทำแผนอพยพ โดยเน้นขอให้คนไทยเดินทางกลับไทยโดยสมัครใจ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง ในกรณีที่รัฐบาล กต. ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดได้ โดยการประสานงานกับกระทรวงฯ กรมการกงสุล กองคุ้มครองฯ เพื่อช่วยบริหารจัดการในการอำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับไปกักตัวตามมาตรการควบคุมโลกของไทย</p>	
<p>รายงานสถานการณ์ให้ กระทรวงฯ ทราบ โดยเฉพาะ เมื่อมีคนไทยป่วยหรือ เสียชีวิตจากโรคระบาด</p>	<p>นำข้อมูลคนไทยที่ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดจากรัฐบาล กต. / ศูนย์ป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข กต. กระทรวงฯ สอท. สนง. แรงงาน/โซล วัดไทย และชุมชนไทยใน กต. ฯลฯ มารวบรวมและบริหารในระบบ google sheet โดยมีข้อมูลสำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อ-นามสกุล 2. วัน-เดือน-ปีเกิด 3. หมายเลขหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน 4. ช่องทางการติดต่อ 5. ช่องทางการติดต่อของญาติ หรือคนที่รู้จัก 6. สถานะปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการรักษา / เสียชีวิต 7. รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้การรักษา หรือเก็บศพ <p>ซึ่งหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าระบบ เพื่ออัปเดตข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลแบบ real time หรือขอให้นำระบบ COE กลับมาใช้งานชั่วคราว</p>	

<p>พิจารณาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ ที่จะส่ง จนท. ไปประสานงานในพื้นที่ (กรณีอยู่ต่างเมือง)</p>	<p>-</p>	<p>การแพร่ระบาดของโรคระบาดของ อาจทำให้รัฐบาล กต. ระงับการเดินทางเข้าประเทศ</p>
<p>หากจำเป็นอาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกพื้นที่ โดยอาจเป็นที่ สอท./สภญ. วัดไทย หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม</p>	<p>- ควรเน้นการใช้พื้นที่ที่รัฐบาล กต. จัดให้เป็นที่พักพิงมากกว่าการใช้ สอท. / สภญ. / วัดไทย ที่อาจไม่มีมาตรการสาธารณสุขที่เหมาะสม</p> <p>- ในกรณีที่รัฐบาล กต. ไม่มีที่พักพิงเพียงพอ สอท. จะประสานงานกับวัดไทย และองค์กรอิสระ เพื่อขอใช้เป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวแก่คนไทย โดยจะขอแนะนำจากศูนย์ป้องกันโรคกระทรวงสาธารณสุข กต. ในการจัดพื้นที่พักพิง และแนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อ</p>	
<p>สอท./สภญ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย โดยอาศัยระเบียบ ก. คลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 11 (1) และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และของใช้จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย ยารักษาโรค อาหารแห้ง และน้ำดื่ม</p> <p>- จัดสรรงบประมาณค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ที่พำนักใน กต. อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งไม่มีประกันสุขภาพ</p> <p>- จัดสรรงบประมาณจัดซื้อของใช้ที่จำเป็น ให้แก่องค์กรอิสระ กต. และ/หรือวัดไทยที่ดูแลคนไทยในพื้นที่ และจัดที่พักพิงชั่วคราว</p> <p>- จัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปช่วยเหลือคนไทยของ จนท.</p>	
<p>กระทรวงฯ ส่ง จนท. กงสุล/แพทย์ สนับสนุน (หากจำเป็น)</p>	<p>- อาจขอรับล่าม / แพทย์ / จิตแพทย์ มาช่วยประสานงานอำนวยความสะดวก โดยช่วยติดต่อประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์ จากประเทศไทย</p> <p>- อาจขอรับอดีต ขรก. โซล / จนท. สาธารณสุข อำนวยความสะดวก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการอพยพคนไทย</p>	<p>ขอความร่วมมือกระทรวงฯ จัดศูนย์ช่วยเหลือที่ไทยในรูปแบบ hotline หรือ chat เพื่อตอบคำถามคนไทยใน กต. หรือรับคำร้องคนไทยตกทุกข์ได้จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคระบาดของ</p>

<p>หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจำเป็นในการอพยพคนไทยกลับประเทศ (อาจอ้างอิงแผนอพยพกรณีเกิดภัยสงคราม)</p>	<p>- สอท. จะรายงานข่าวสารและประเมินสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยหากรัฐบาล กสท. ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด หรือมีการประกาศเตือนของทางการขั้นสูงสุด จึงจะดำเนินการแผนอพยพที่เหมาะสมต่อไป</p>	
--	---	--

หมายเหตุ อาจใช้แผนการเตรียมความพร้อม 4 ระดับ ของแผนช่วยเหลือ/อพยพในกรณีภัยสงครามประกอบด้วย